

Số: *1876* /UBND-VP

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2018

V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tỉnh giao tại các TBKL phiên họp thường kỳ của UBND Tỉnh năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4538/SKHĐT-TH ngày 31/8/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019; tình hình thực hiện KH đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tỉnh giao tại các phiên họp thường kỳ của UBND Tỉnh từ đầu năm đến nay, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ về sản xuất nông nghiệp:

Trong những tháng đầu năm, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tập trung chỉ đạo gieo cấy vụ chiêm xuân, bảo vệ, chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo phát triển sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch đề ra; tăng cường giám sát dịch bệnh, sớm phát hiện sâu bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2018, thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất vụ Chiêm xuân; năng suất cây lúa đạt 67,14 tạ/ha cao nhất từ trước tới nay. Song, sản xuất vụ Mùa chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, đầu vụ nắng nóng kéo dài gây khó khăn cho việc gieo trồng. Thị xã đã chủ động khắc phục nhanh hậu quả do mưa bão, hiện lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vk, đang xuất hiện rải rác trên một số trà lúa. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 5.923,47 tấn, đạt 98,7%KH, bằng 97,5% so với CK. Một số cây trồng chủ yếu như: Cây lúa có diện tích 946,8 ha, đạt 91,9 % KH, bằng 90,4% so với CK; Năng suất lúa bình quân ước đạt 58,9 tạ/ha, sản lượng đạt 5.576,6 tấn. Diện tích ngô 84ha, đạt 99,9% KH, bằng 87,2% so với CK; Năng suất bình quân đạt 41,29tạ/ha, sản lượng đạt 346,8 tấn.

2. Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp:

UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã luôn quan tâm, đồng hành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động để có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thu hút DN vào đầu tư trên địa bàn về thủ tục hành chính, mặt

bằng, giao thông, công tác đảm bảo ANTT...Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ 01/01/2018) như: hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đất đai, tài nguyên, nguồn vốn, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm..vv.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, thị xã đã thành lập mới 55 doanh nghiệp, đạt 45,2% chỉ tiêu Tỉnh giao. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với CK nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động có hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Ngay sau khi UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công Tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm hành chính công cấp huyện. UBND Thị xã Bim Sơn đã ra quyết định Thành lập Trung tâm Hành chính công Thị xã Bim Sơn. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính Thị xã được thực hiện theo Đề án, đây là bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại TTHCC đi vào nề nếp; công khai, minh bạch các hoạt động công vụ bằng nhiều hình thức (niêm yết tại cơ quan, công khai trên trang tin điện tử, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng) nhằm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số cải cách hành chính của Thị xã; đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết TTHC của công dân và tổ chức.

4. Chủ động nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án thuộc địa phương quản lý.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án trên địa bàn thị xã Bim Sơn phần lớn đạt và vượt so với yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh như: Trung tâm HN – NVH (100%), đường vào Nhà máy xi măng Long Sơn và KCN phía Đông thị xã (100%), Trụ sở làm việc MTTQ và khối đoàn thể (58%), Cải tạo hệ thống thoát nước thị xã (73%). Tuy nhiên, tiến độ giải ngân một số dự án sử dụng ngân sách thị xã chậm do không đủ nguồn vốn;

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án như đường Phan Đình Phùng, đường Nguyễn Kiên, trường TH và THCS Bắc Sơn; quyết toán đối với dự án đường tỉnh lộ 7 nối đường Khu công nghiệp...; Đang được hoàn thiện hồ sơ để thực hiện quyết toán trong năm như: KDC phía Nam đường Trần Phú; Trung tâm HN – NVH; Cải tạo hệ thống thoát nước thị xã; Nhà hiệu bộ trường Lê Hồng Phong, ...

Các dự án chuyển tiếp được đầu tư đảm bảo tiến độ như: Đường vào nhà máy xi măng Long Sơn đã hoàn thành công trình đường giao thông, hiện nay đang triển khai hạng mục điện chiếu sáng; Trụ sở làm việc MTTQ và khối đoàn thể đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9/2018; Khu tái định cư khu phố 4+5 phường Bắc Sơn; Tu bổ Đình làng Gạo; Công trình Phụ trợ Trung tâm HN...

Tích cực triển khai các dự án mới năm 2018 đảm bảo tiến độ như: Cải tạo đê tả Sông Hoạt; cải tạo hồ đập Sóc, Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bắc khu phố 2, phường Ba Đình; San nền tạo mặt bằng trường TH và THCS Bắc Sơn ...

5. Tăng cường chỉ đạo các trường học củng cố nề nếp dạy và học, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học, tuyển sinh các cấp và thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ngành GD&ĐT thị xã Bim Sơn đã thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II, tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019; củng cố nề nếp dạy và học; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở các cấp học, bậc học trong việc ĐMPP, ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn.

Các trường THCS ôn tập, phân luồng, hoàn thiện hồ sơ cho học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 các trường THPT Bim Sơn, THPT Lê Hồng Phong năm học 2018-2019. Tổ chức tốt Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019, trong đó: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Lê Hồng Phong 294 học sinh, THPT Bim Sơn 336 học sinh; số học sinh đậu tốt nghiệp THPT của 2 trường phổ thông là 544/545 em (đạt 99,8%); đậu Đại học: THPT Bim Sơn 278/306 em (đạt 90,8%), THPT Lê Hồng Phong 143/239 em (đạt 59,8%), tổng 421/545 (đạt 77,2%). So với năm học trước, tỉ lệ đậu Tốt nghiệp, đậu Đại học được giữ vững.

Các trường TH, THCS, TH&THCS tổ chức tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 theo đúng kế hoạch: Bậc TH tuyển sinh vào lớp 1: 1407 em (biên chế 37 lớp), Bậc THCS tuyển sinh vào lớp 6: 916 em (biên chế 22 lớp).

Đầu năm học 2018 - 2019 trên toàn thị xã có 27 trường, trong đó có 07 trường Mầm non, 7 trường Tiểu học, 6 trường THCS, 2 trường liên cấp 1, 2 và 8 trung tâm học tập cộng đồng. Các nhà trường chuẩn bị tốt về CSVC các điều kiện phục vụ cho dạy và học. Các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục giải quyết cơ bản nhu cầu học tập về nhiều lĩnh vực của nhân dân và người lao động, tính ứng dụng thực tế sau mở lớp và tăng năng suất và hiệu quả ngày càng cao.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tỉnh giao tại các phiên họp thường kỳ của UBND Tỉnh từ đầu năm đến nay để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thị ủy, HĐND (B/c);
- Trưởng phòng, ban UBND TX;
- Lưu: VT.


Bùi Huy Hùng

Số: ~~1877~~/UBND-VP

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2018

V/v báo cáo kết quả khắc phục hạn chế,
yếu kém được chỉ ra tại BC số 178/BC-UBND
và BC số 93/BC-UBND của UBND Tỉnh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4538/SKHĐT-TH ngày 31/8/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019; tình hình thực hiện KH đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 04/12/2017 và báo cáo số 93/BC-UBND ngày 03/7/2018 của UBND Tỉnh như sau:

1. Tình trạng vi phạm các quy định trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra.

1.1. Công tác triển khai, thực hiện:

Thực hiện Quyết định 3912/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 10/10/2016 về phân công quản lý VTNN và ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về VTNN và VSATTP, qui định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Trong năm 2018, UBND thị xã đã ban hành 09 văn bản chỉ đạo và triển khai kịp thời đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác quản lý VTNN và VSATTP trên địa bàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, thường xuyên thành lập các đoàn liên ngành, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh thị xã.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên và với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh - truyền hình thị xã (với hơn 45 tin bài và trên 100 lượt phát); trên hệ thống loa đài của xã, phường,...

1.2. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới:

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, xây dựng chuyên mục phát thanh “An toàn thực phẩm”, “Nói không với thực phẩm bẩn”. Thường xuyên công bố rộng rãi, kịp thời trên các phương tiện thông

tin đại chúng các vụ việc, hành vi vi phạm về vật tư nông nghiệp, VSATTP để nhân dân biết và tránh sử dụng các sản phẩm không đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm nhập lậu, kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các VTNN khác; tịch thu, tiêu hủy toàn bộ VTNN không nằm trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Tổ chức triển khai ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo trách nhiệm quản lý. Cấp, thu hồi xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ tại địa phương.

2. Công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công mới và tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư và đầu tư công:

2.1. Kết quả:

- Các dự án đầu tư công đã được UBND Thị xã chỉ đạo thực hiện với tiến độ tốt, một số dự án lớn, trọng điểm đã hoàn thành và đi vào sử dụng phát huy hiệu quả như: đường giao thông từ QL1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bim Sơn, đường từ TL7- đường gom KCN, Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn... Các dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ: Xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa, nhà làm việc khối đoàn thể,...Đối với các dự án đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công 2018 đã thực hiện xong tác chuẩn bị đầu tư và đang triển khai thực hiện.

- Các dự án đầu tư vốn khác đã được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện với sự hỗ trợ và chỉ đạo quyết liệt của UBND thị xã trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về công tác GPMB và thủ tục đầu tư; đến nay, đã có nhiều dự án đi vào hoạt động như: Trung tâm văn hóa thể thao Phục Hưng, Nhà máy gạch Long Thành, Công ty Bao bì Xi măng Long Sơn (có thời gian thực hiện dự án không quá 01 năm)...

2.2. Giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:

Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp và dự án mới, như: Bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ đền Chín Giếng, Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa;... Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư có sử dụng đất: Khu đô thị mới Nam Bim Sơn, khu dân cư Nam Cổ Đàm, khu dân cư Phố chợ tại xã Quang Trung...

3. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với CK nhưng đạt thấp so với kế hoạch:

3.1. Kết quả:

Trong 9 tháng đầu năm 2018, thị xã đã thành lập mới 55 doanh nghiệp, đạt 45,2% chỉ tiêu Tỉnh giao. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với CK nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch.

Ngay từ đầu năm, Thị xã đã chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tỉnh giao thành lập mới 115 DN trong năm 2018.

3.2. Giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển doanh nghiệp; đặc biệt tuyên truyền về và lợi ích, quyền lợi khi thành lập doanh nghiệp nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ 01/01/2018) như: hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đất đai, tài nguyên, nguồn vốn, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổ chức tốt việc tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tăng cường nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo khởi nghiệp và đào tạo kiến thức pháp luật và quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp.

4. Vi phạm các quy định về quản lý tài nguyên, khoáng sản còn xảy ra; Công tác lập kế hoạch sử dụng đất còn chậm; Các điểm gây ô nhiễm môi trường chậm được xử lý và có xu hướng tăng lên, gây bức xúc trong nhân dân:

4.1. Kết quả:

- Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường luôn được UBND thị xã Bím Sơn chú trọng chỉ đạo quyết liệt, số lượng vụ vi phạm và quy mô vi phạm giảm nhiều so với cùng kỳ; kết quả đến 31/8/2018 xử lý dứt điểm 15 trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai 01 trường hợp.

- Công tác lập kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo tiến độ. Kế hoạch sử dụng đất được duyệt trước kỳ kế hoạch năm đảm bảo tính chính xác,

khách quan trong quá trình thực hiện.

- Tập trung đôn đốc nhà thầu thực hiện xử lý triệt để bãi rác Núi Voi theo tiến độ; đồng thời thường xuyên phối hợp với sở Tài nguyên & Môi trường (chủ đầu tư thực hiện dự án xử lý bãi rác Núi Voi) thực hiện các biện pháp nhằm đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xử lý rác Góí thầu số 4, có giải pháp để tăng công suất xử lý rác thải; lắp đặt thiết bị lọc khí thải trước khi thải ra môi trường để đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm khí ra ngoài môi trường.

4.2. Giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và người dân trên địa bàn. Xử lý dứt điểm các vi phạm cũ đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh về khai thác tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn.

- Phối hợp với sở TNMT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và có biện pháp hỗ trợ để nhà thầu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện.

5. Về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị trường học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới:

5.1. Kết quả:

- UBND Thị xã đã rà soát, tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh bổ sung giáo viên còn thiếu giữa biên chế Tỉnh được giao năm 2018 so với nhu cầu do tăng lớp nhất là tiểu học và THCS. Để khắc phục việc thiếu giáo viên, UBND Thị xã Bim Sơn tạm thời chỉ đạo biên chế lớp có sỹ số học sinh/lớp cao hơn so với quy định để giảm nhu cầu giáo viên; trong khi chờ chủ trương chung của Tỉnh bổ sung giáo viên còn thiếu, UBND Thị xã cấp kinh phí của thị xã và chỉ đạo các đơn vị, trường học thanh toán dạy tăng tiết và hợp đồng công việc giáo viên đứng lớp.

- Để khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng bộ môn, nhà hiệu bộ và khắc phục tình trạng cơ sở vật chất trường học xuống cấp, UBND thị xã đã chỉ đạo các xã phường tập trung nguồn vốn xây dựng mới, chống xuống cấp phòng học. Trong năm học 2017-2018, đã xây dựng và đưa vào sử dụng 02 nhà hiệu bộ THCS, 04 phòng học bậc mầm non mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; tiếp tục đầu tư khởi công xây dựng 12 phòng học ở 2 trường liên cấp TH&THCS, 2 phòng học trường Tiểu học Ngọc Trạo, xây dựng 2 nhà hiệu bộ kinh phí ước khoảng 15 tỷ đồng. Tập trung cải tạo nâng cấp phòng học, công trình phụ trợ, cải tạo nhà ăn bán trú, sân, vườn trường, đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, đồ chơi, bảo quản, sử dụng CSVC, tổng đầu tư ước tính khoảng 10,5 tỷ đồng (trong đó: nguồn Ngân sách Thị xã là 3,5 tỷ, nguồn Ngân sách xã, phường là 3,7 tỷ, nguồn huy động XHHGD và nguồn tài trợ khác đạt 3,3 tỷ đồng).

5.2. Giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:

- Rà soát, chủ động sắp xếp, bố trí bổ sung giáo viên còn thiếu cho năm học 2018-2019 và các năm học tiếp theo.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng CSVC đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện hiệu quả xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về việc phê chuẩn, hỗ trợ ngân sách thị xã để xây dựng cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã Bim Sơn.

UBND thị xã Bim Sơn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện việc khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 04/12/2017 và báo cáo số 93/BC-UBND ngày 03/7/2018 của UBND Tỉnh để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thị ủy, HĐND (B/c);
- Trưởng phòng, ban UBND TX;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT.



Bùi Huy Hùng